

QUỐC HỘI KHÓA XV
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
TỈNH BÌNH PHƯỚC

Số: 96 /BC-ĐDBQH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 27 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội; Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Chương trình công tác năm 2021 của Đoàn ĐBQH tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau:

I. Tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm 2021 của Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Bình Phước.

- Năm 2021 là năm chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tham mưu xây dựng Báo cáo kết quả giám sát năm 2020, báo cáo hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; họp mặt 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam, (06/01/1946 - 06/01/2021).

Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp công dân 03 đợt theo định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh với 38 lượt công dân đến để phản ánh, kiến nghị, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Sau đợt tiếp công dân, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội 04 ý kiến, kiến nghị. Tham dự đầy đủ, nghiêm túc chương trình Nghị sự của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV với các nội dung quan trọng như: Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và công tác nhân sự, đã tiến hành xem xét miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh trong bộ máy nhà nước, bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận cao. Tại kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia 04 ý kiến phát biểu tại tổ về công tác xây dựng luật và công tác nhân sự và các nội dung quan trọng khác của kỳ họp.

Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia vào công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với hoạt động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cũng như công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Về công tác xã hội, Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV tiếp tục phát huy và chú trọng đến công tác xã hội trong đó, Đoàn đã vận động được 1.100 phần quà để chăm lo cho người nghèo vui xuân đón tết Canh tý 2020, tổ chức trao tặng 68 tivi cho các Đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 01 tỷ đồng.

II. Tình hình hoạt động 06 tháng cuối năm 2021 của Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Bình Phước.

1. Công tác xây dựng pháp luật

Thực hiện Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-ĐDBQH ngày 30/9/2021 về triển khai Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 01 Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với 01 dự án Luật và gửi văn bản lấy ý kiến đóng góp đối với 6 dự án luật; tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị đối với các dự án luật gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại các kỳ họp thứ nhất, thứ hai, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 25 lượt ý kiến phát biểu góp ý xây dựng đối với các dự án luật: Luật Điện ảnh, Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Luật Cảnh sát cơ động, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Các nội dung đề xuất bổ sung, sửa đổi luật phù hợp tình hình và có tính khả thi. Đa số các ý kiến của ĐBQH tỉnh được ban soạn thảo tiếp thu, điều chỉnh vào nội dung các dự án luật.

Nhìn chung công tác xây dựng luật của Đoàn ĐBQH tỉnh trong năm đảm bảo các nội dung đề ra. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Đoàn ĐBQH tỉnh vẫn hoàn thành đầy đủ việc triển khai lấy ý kiến các dự án luật trình Quốc hội. Đoàn ĐBQH tỉnh đã linh hoạt thay đổi cách thức và thời gian tiến hành lấy ý kiến các dự án luật phù hợp tình hình và mang lại hiệu quả cao; theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình soạn thảo, chỉnh lý các dự án luật, tranh thủ sớm nội dung các dự án luật để chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu. Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng rà soát, đề nghị các cơ quan chuyên môn xây dựng báo cáo tình hình thi hành luật và những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành pháp luật; Xây dựng nội dung gợi ý thảo luận giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến trọng tâm, phù hợp đối với từng dự án luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai công tác xây dựng pháp luật của Đoàn ĐBQH tỉnh còn gặp phải một số khó khăn như do ảnh hưởng của công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, một số dự án Luật do cơ quan soạn thảo gửi về địa phương chậm, sát thời gian diễn ra kỳ họp, làm cho công tác triển khai lấy ý kiến đóng góp ở địa phương bị ảnh hưởng; một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm nhiều đến công tác xây dựng pháp luật, chủ yếu góp ý về câu chữ hoặc thống nhất với nội dung của dự thảo luật, các nội dung góp ý chuyên sâu còn hạn chế.

2. Hoạt động giám sát

Năm 2021 là năm chuyển giao giữa 02 nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và khóa XV và do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên Đoàn

ĐBQH tỉnh tổ chức các đợt giám sát qua các báo cáo của UBND tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân do Đoàn ĐBQH tỉnh chuyên đến đề nghị xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Thực hiện chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2021, Đoàn ĐBQH tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-ĐDBQH ngày 25/11/2021 của Đoàn ĐBQH tỉnh về việc giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Kế hoạch số 10/KH-ĐDBQH ngày 10/12/2021 của Đoàn ĐBQH tỉnh về việc giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Các nội dung dự kiến giám sát được Đoàn ĐBQH tỉnh nghiên cứu chuẩn bị sớm, xây dựng kế hoạch giám sát cho từng nội dung; đề cương báo cáo chi tiết, rõ ràng giúp cho các đơn vị được giám sát có cơ sở báo cáo đầy đủ. Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện nghiêm việc báo cáo kết quả sau các đợt giám sát.

3. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trong 06 tháng cuối năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên UBND tỉnh ban hành Thông báo số 358/TB-UBND ngày 14/7/2021 về việc tạm dừng tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19, nên các phản ánh, kiến nghị của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH chủ yếu bằng đơn, thư gửi qua đường bưu điện. Tính đến ngày 15/12/2021, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận 69 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, sau khi nghiên cứu, phân loại, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 25 đơn. Hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 06 đơn. Lưu 38 đơn không đủ điều kiện giải quyết theo quy định. Đến nay các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết, trả lời 18 đơn, còn lại 07 đơn đang trong thời hạn giải quyết, đơn, thư gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh phần lớn thuộc lĩnh vực tranh chấp đất đai, việc thu hồi đất lâm nghiệp bị xâm canh lấn chiếm trái phép và đơn giá, chính sách giải tỏa đền bù của Nhà nước khi thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đô thị trên địa bàn tỉnh, lĩnh vực ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, tố cáo hành vi tham nhũng, khiếu nại chính sách đối với một số đối tượng.

Công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đơn, thư được quản lý theo đúng quy trình xử lý đơn, theo dõi đơn và quá trình giải quyết của các cơ quan chức năng nghiêm túc, chặt chẽ, giảm số lượng đơn giải quyết trễ hạn. Bên cạnh việc gửi văn bản đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, lãnh đạo Đoàn còn chủ động liên lạc trao đổi với các cơ quan chức năng để nắm rõ tình hình và cùng tìm hướng giải quyết bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cử tri theo quy định pháp luật.

4. Công tác tiếp xúc cử tri.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 02 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV bằng hình thức trực tuyến kết nối

đến 84 điểm cầu của 11 huyện, thị xã, thành phố và một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và điểm cầu Văn phòng Quốc hội (Hà Nội). Sau các đợt tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương 08 kiến nghị; chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh 22 kiến nghị. Công tác tiếp xúc cử tri luôn được Đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm, thực hiện nghiêm túc, linh hoạt chuyển từ hình thức tiếp xúc cử tri trực tiếp sang hình thức tiếp xúc cử tri trực tuyến để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan như Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để phục vụ tốt cho công tác tổ chức hội nghị và tiếp thu, giải trình kiến nghị cử tri. Nhờ chuẩn bị chu đáo, linh hoạt nên các hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh luôn được đảm bảo an toàn và hiệu quả. Hầu hết các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội diễn ra trong không khí sôi nổi, nghiêm túc, cử tri tham gia phát biểu nhiều nội dung góp ý, xây dựng. Công tác tổng hợp kiến nghị cử tri được thực hiện đầy đủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng thời hạn, đồng thời gửi sớm đến Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

5. Hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội:

Kỳ họp thứ nhất và thứ hai, Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, thời gian các kỳ họp được rút ngắn, Quốc hội làm việc cả ngày thứ 7 và Chủ nhật, các vị ĐBQH tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tham gia đầy đủ các chương trình nghị sự của các kỳ họp.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, các vị ĐBQH tỉnh dành thời gian nghiên cứu tài liệu, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng, cùng với việc tham gia thảo luận tại đoàn, cho ý kiến về nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV. Cũng tại kỳ họp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 07 lượt ý kiến phát biểu tại tổ về kinh tế xã hội và các chương trình kế hoạch giai đoạn 5 năm 2021-2025 như: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và 5 năm 2021-2025, Kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV được tổ chức thành 02 đợt với 02 hình thức trực tuyến và tập trung tại nhà Quốc hội, trong đợt họp trực tuyến, các đại biểu Quốc hội đang công tác tại các cơ quan trung ương họp tập trung tại Nhà Quốc hội; các đại biểu Quốc hội địa phương họp trực tuyến tại điểm cầu của địa phương. Tại các phiên họp tổ trực tuyến ở điểm cầu địa phương do Phó trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm tổ trưởng và các đại biểu Quốc hội trong tổ đã tích cực, nghiêm túc nghiên cứu tài liệu để phát biểu nhiều ý kiến góp ý được Quốc hội và cử tri ghi

nhận, đánh giá cao. Để tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong các buổi thảo luận trực tuyến Đoàn ĐBQH tỉnh còn mời đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh và các sở, ngành của tỉnh như: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh - Xã hội tỉnh, Sở Y tế tỉnh; Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, BHXH tỉnh cùng tham dự để nghe Quốc hội thảo luận trực tuyến về các dự án luật và các nghị quyết của Quốc hội có liên quan đến lĩnh vực quản lý ở địa phương. Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước đã có nhiều nỗ lực tham gia tích cực vào các nội dung chương trình đề ra, góp phần quan trọng vào sự thành công của kỳ họp, tại kỳ họp này Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 30 lượt đại biểu tham gia phát biểu thảo luận. Trong đó, 25 lượt đại biểu thảo luận tại phiên họp tổ, 03 lượt đại biểu thảo luận tại phiên họp toàn thể và 02 lượt chất vấn tại hội trường đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về những bất cập trong việc tổ chức đào tạo theo hình thức trực tuyến nói chung và dạy học theo hình thức trực tuyến nói riêng mang tầm quốc gia. Chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế: về việc huy động y tế tư nhân, sự phối hợp Đông Tây y, phân luồng trong phòng, chống dịch Covid-19; năng lực, y tế cơ sở, tình trạng chảy máu chất xám ở tuyến dưới, vùng khó khăn và việc phòng, chống vi phạm trong ngành y tế, những giải pháp đột phá, tạo chuyển biến thực chất trong thời gian tới. Các ý kiến chất vấn của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp đã được Chính phủ, các bộ, ngành liên quan tiếp thu, ghi nhận và giải trình tại kỳ họp.

6. Hoạt động khác

- Các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đảm bảo thực hiện tốt Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; Nội quy kỳ họp Quốc hội, Đại biểu Quốc hội là thành viên của các Ủy ban của Quốc hội đã tham gia đầy đủ, nghiêm túc các hoạt động của các Ủy ban theo nhiệm vụ được phân công.

- Trong năm, Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện đúng các quy định về xây dựng các kế hoạch, báo cáo định kỳ; triển khai sớm các yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và có văn bản phúc đáp đúng thời hạn yêu cầu. Thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh nghiêm túc chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thực hiện nghiêm quy định, tuân thủ các quy định về vệ sinh, giãn cách xã hội...

- Tham dự Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 và Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2021 về Phục hồi và phát triển bền vững theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự Hội nghị Ủy ban Đối ngoại Quốc hội của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia (theo hình thức trực tuyến). Tham dự các Hội nghị triển khai các văn bản, Nghị quyết do Trung ương tổ chức.

- Tham dự các Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước khóa X, XI. Dự kỳ họp chuyên đề và tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; tham dự kỳ họp thứ nhất, Kỳ họp thứ hai và thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh các hoạt động của Quốc hội, hoạt động xã hội tại địa phương được Đoàn ĐBQH tỉnh xác định là một trong những hoạt động quan trọng, góp phần chăm lo đời sống cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đoàn ĐBQH tỉnh đã vận động các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ và tổ chức trao học bổng cho học sinh nhân dịp đầu năm học mới 2021-2022 tại 11 huyện, thị xã, thành phố; hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng bởi covid-19; tham gia cùng với tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và đã vận động và hỗ trợ các trang thiết bị y tế cho các địa phương trên địa bàn tỉnh với số tiền gần 18 tỷ đồng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

Phát huy những mặt tích cực và kết quả đạt được trong năm 2021, năm 2022 Đoàn ĐBQH tỉnh tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Căn cứ vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội, tình hình thực tế tại địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án luật trình tại các kỳ họp bất thường, thứ ba, thứ tư, Quốc hội khóa XV bằng các hình thức phù hợp; Tiếp tục phân công ĐBQH nghiên cứu theo lĩnh vực các dự án luật điều chỉnh để tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại kỳ họp.

2. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử trước và sau kỳ họp thứ ba, thứ tư, Quốc hội khóa XV; tổng hợp đầy đủ kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan chức năng, đề nghị xem xét, giải quyết.

3. Duy trì thực hiện việc tiếp công dân tại trụ sở làm việc; chỉ đạo bộ phận, tham mưu, giúp việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi việc giải quyết đơn của các cơ quan có thẩm quyền, kịp thời đôn đốc và thông tin đầy đủ đến công dân và các bộ phận có liên quan, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong việc xử lý và theo dõi đơn khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh.

4. Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hoạt động giám sát tại địa phương.

5. Tham dự và tổ chức các hoạt động khác theo chỉ đạo của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và yêu cầu của các cơ quan của Quốc hội.

6. Vận động các mạnh thường quân tài trợ, tổ chức thăm và tặng quà tết Nguyên đán năm 2022 cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

Nơi nhận:

- UBTVQH;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội
- Ban công tác đại biểu - UBTVQH;
- Các vị ĐBQH tỉnh;
- TT. TU-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp; Ban Nội chính Tỉnh ủy;
Đài PTTH và Báo BP;
- LĐVP, Phòng CTQH;
- Lưu: VT.

TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN PHỤ TRÁCH



[Handwritten signature]
Đieu Huỳnh Sang